
 ๑ 

 

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ/มครองสิทธิผู/ป6วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล 

“เจ็บป6วยฉุกเฉินวิกฤต มสีิทธิทุกท่ี” คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห/องประชุมเวอรXโก/ โรงแรมมิราเคลิแกรนดX กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายนามคณะอนุกรรมการคุ/มครองสิทธิผู/ป6วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาลฯ ท่ีมาประชุม 

๑. นายสุรเชษฐ/  สถิตนิรามัย ผู7ทรงคุณวุฒิด7านการแพทย/ฉุกเฉิน    ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายการุณย/ คุณติรานนท/ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ อนุกรรมการ 

 (แทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ) 

๓. นายไพโรจน/ เครือกาญจนา โรงพยาบาลราชวิถี     อนุกรรมการ 

๔. นายสาโรจน/  ยอดประดิษฐ/           กองกฏหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    อนุกรรมการ 

๕. น.อ.(พิเศษ) ไพศาล  จันทรพิทักษ/ ผู7แทนสถานพยาบาลเอกชน                                 อนุกรรมการ 

๖. นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ/ ผู7แทนแพทยสภา                                              อนุกรรมการ  

๗. เรืออากาศเอกอัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ  อนุกรรมการ 

๘. นายสัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ   เลขานุการ 

รายนามคณะอนุกรรมการคุ/มครองสิทธิผู/ป6วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาลฯ ท่ีไม\มาประชุม เน่ืองจากติดภารกิจ 

๑. นายโอภาส การย/กวินพงศ/ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 

รายนามผู/เข/าร\วมประชุม 

๑. นายสุรชัย ศิลาวรรณ สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

๒. นางสาวอิสรีย/ ช่ืนจิตต/เสาวคนธ/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ 

๓. นางสาวศีตกาล นิลแก7ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ 

๔. นางเนตรนภา ประชาภา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ 

๕. นางสาวอัญรัตน/ มณี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ 

๖. นางสาวนันทิตา สำมะโน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ 

๗. นางสาวสุชีรา เงางาม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๘. นางสาวณัสญ/ศยา สุดลาภา สำนักงานประกันสังคม 

๙. นายภาณุพัฒน/ ย้ิมพงษ/ สำนักงานประกันสังคม 

๑๐. นางวารุณี สุราอามาตย/ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

๑๑. นางสาวสุทธิกานต/ ศิลปะดิษฐ/ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

๑๒. นายรังสรรค/ คูหากาญจน/ สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 



 ๒ 

๑๓. นางสาวเนาวนิต ย้ิมวัน สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

๑๔. นายภราดร  น่ิมนุช สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

๑๕. นายภูเบศ พลอยสวัสด์ิ สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

๑๖. นายวิทูล ศรีระโส สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

๑๗. นายอานนท/ มMวงงาม สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

๑๘. นางสาวนันฐ/สิณี นักพรานบุญ สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

๑๙. นางสาวกันต/นภัทร มณีอัครโยธิน สถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ/งให/ทราบ   

  นายสุรเชษฐ/  สถิตนิรามัย ประธานคณะอนุกรรมการคุ7มครองสิทธิผู7ปdวยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาลฯ 

กลMาวเปfดการประชุม และมอบทีมเลขานุการรายงานผลการประชุมรับฟhงความคิดเห็นการดำเนินงานตามนโยบาย 

“เจ็บปdวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP ที่ได7ประชุมไปเมื่อชMวง

เช7าของวันน้ี เพื่อให7ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมดังกลMาว 

  นายสัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย/ฉุกเฉินแหMงชาติ ได7นำเสนอผลการประชุมรับฟhง

ความคิดเห็นฯ ดังน้ี 

  การประชุมรับฟhงความเห็นชMวงเช7าวันน้ี ดำเนินการประชุมโดยทีมวิจัยของ รพ.รามาธิบดี ซึ่งเป�นผู7วิจัย

ภายนอกที่ สพฉ. มอบให7วิจัยการดำเนินงาน UCEP โดยสรุปได7 ดังน้ี  

๑. การดำเนินการ UCEP ควรมีเจ7าภาพอยMางเป�นระบบ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ เพราะที่ผMาน

มาเป�นการรMวมกันทำไมMสามารถแก7ภาพรวมได7 เมื่อเกิดปhญหาไมMสามารถแก7ได7 เชMน กลุMมคนสิทธิ

วMาง กลุMมคนชายไมMทราบช่ือ บุคคลที่มีปhญหาสิทธิ ซึ่งไมMมหีนMวยงานดูแล 

๒. อัตราจMายของ UCEP ยังไมMมีความเหมาะสมกับต7นทุนจริงของ รพ.เอกชน 

๓. สMวนตMางของเงิน fee schedule ที่จMายให7 รพ.เอกชนประมาณร7อยละ ๔๐ สMวนที่เหลือร7อยละ 

๖๐ ทางภาครัฐควรมีสิทธิประโยชน/ด7านภาษีให7กับ รพ.เอกชน 

๔. ความสำเร็จของ UCEP ในรอบ ๑ ป�ที่ผMานมา ต7องตามไปดูผลจริงๆ วMาทำให7ลดอัตราการตายได7

หรือไมM หรือทำให7มีปhญหามากข้ึน 

๕. มปีระเด็นจากภาคประชาชน คือ คุณปรียานัน ล7อเสริมพัฒนา ได7ให7ข7อเสนอ ดังน้ี 

๕.๑ รพ.เอกชน รายงานการเจ็บปdวยไมMตรงกับความเป�นจริง ทำให7เกิดข7อร7องเรียนมากข้ึน 

๕.๒ ขอให7ภาคประชาชนมีสMวนรMวมในกระบวนการดำเนินการ และกระบวนการเชิงนโยบาย   

         เชMน รMวมเป�นคณะทำงานตMางๆ ของ U 

๖. สMวนประเด็นจาก รพ.เอกชน ที่กลMาวถึง 1669 คือ  การให7บริการในพื้นที่ กทม. และใกล7เคียง โดย

รถพยาบาลของระบบ 1669 ไมMเป�นไปตามระบบ เชMน รถพยาบาลของระบบ 1669 ไปรับผู7ปdวย



 ๓ 

ฉุกเฉินวิกต แล7วนำสMงโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งโดยอาการบางราย เมื่อได7รับการชMวยเหลือเบื้องต7น

แล7ว สามารถไปรักษาโรงพยาบาลของรัฐได7 

มติท่ีประชุม : ๑. รับทราบ 

  ๒. มอบ สพฉ. รวบรวมประเด็นจากการประชุมครบรอบ 1 ป� , การประชุมรวมกับหนMวยงาน

รัฐวิสาหกิจและองค/การอิสระ เพื่อแก7ไขระเบียบฯ และการประชุมรับฟhงความเห็นของการวิจัยฯ เพื่อทำสรุป 

Executive summary เสนอ กพฉ. เพื่อทราบตMอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

นายสุรชัย ศิลาวรรณ ผู7อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน สพฉ. นำเสนอรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการการคุ7มครองสิทธิผู7ปdวยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล"เจบ็ปdวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

ตMอที่ประชุม  

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไมMมีการแก7ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

๓.๑ รายงานสถานการณXการดำเนินงาน 

๓.๑.๑   รายงานการประเมินระดับความฉุกเฉินผู/ป6วยฉุกเฉินวิกฤต 

นายสุรชัย ศิลาวรรณ รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย “เจ็บปdวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที”่ ดังน้ี  

• มีผู7ปdวยในระบบ PA ทั้งหมด ๘๓,๗๘๖ ราย 

• เข7าเกณฑ/ฉุกเฉินวิกฤต ๑๙,๖๔๖ ราย 

• ผู7ปdวยเข7าเกณฑ/ มีแนวโน7วเพิ่มขึ้นแรกๆ เดือนละประมาณ ๑,๐๐๐ ราย แตMปhจจุบันเพิ่ม

ประมาณ เดือนละ ๑,๙๐๐ ราย 

• กลุMมอาการที่เข7าเกณฑ/มากที่สุด คือ หายใจลำบาก/หายใจติดขัด 

• สMวนใหญMผู7ปdวยมาโรงพยาบาลด7วยตนเองหรือญาตินำสMง อยูMที่ร7อยละ ๗๑.๙๕ สMวนมาโดย 

EMS อยูMที่ร7อยละ ๑๘.๒๐ 

• สิทธิการรักษาสMวนใหญMเป�นสิทธิหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ ร7อยละ ๖๓.๔๑ รองลงมาคือ 

สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง และประกันสังคม อยู Mที ่ร 7อยละ ๑๘.๗๕ และร7อยละ ๑๓.๕๓ 

ตามลำดับ สMวนสิทธิอื่น ยังพบปhญหาเรื่องการเบิกจMายไมMได7 เพราะติดเรื่องระเบียบของ

หนMวยงาน ซึ่งอยูMในระหวMางแก7ไข 

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

๑. สิทธิวMาง ทราบวMาได7มีการแก7ไขปhญหาไปแล7ว 



 ๔ 

๒. สิทธิวMาง สามารถใช7สทิธิได7แล7ว โดย สปสช. ดำเนินการแก7ไขในกระบวนการข้ึนทะเบียน โดยหากมีผู7ปdวย

เข7าเกณฑ/วิกฤต ก็สามารถใช7 UCEP ได7 

๓. สMวนสิทธิเด็กแรกเกิด ถ7าทำ PA แล7วเข7าเกณฑ/ ได7ปรบัแก7ให7แล7วลงทะเบียนได7แล7ว  

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

 

 

๓.๑.๒  รายงานการตรวจสอบความถูกต/องและสรุปค\าใช/จ\ายการรักษาเพ่ือแจ/งต\อกองทุน 

นางสาวอิสรีย/ ช่ืนจิตต/เสาวคนธ/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ รายงานผลดำเนินงานดังน้ี 

 การเบิกจMายคMารักษาพยาบาลให7แกMโรงพยาบาลเอกชน (ข7อมูลจาก ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๖๑) โรงพยาบาล

เอกชนสMงเบิกคMารักษาพยาบาลผู7ปdวยแล7วจำนวน ๑๘,๖๒๔ ราย (ร7อยละ ๘๖.๒๖ ของผู7ปdวยที่เข7าเกณฑ/ฉุกเฉินวิกฤต) 

ผMานการพิจารณาอนุมัติเบิกจMายแล7ว ๑๕,๔๓๒ ราย (ร7อยละ ๘๒ ของจำนวนผู7ปdวยที่โรงพยาบาลสMงเบิก) รวมเป�นเงินคMา

รักษาพยาบาลที่พิจารณาอนุมัติจMายตามอัตราคMาใช7จMายแนบท7ายหลักเกณฑ/ฯ (Fee schedule) จำนวน ๓๗๓ ล7านบาท 

(ยอดกMอนหักเงิน พ.ร.บ. ผู7ประสบภัยจากรถและประกันชีวิต) ซึ่งการเบิกจMายและพิจารณาอนุมัติสามารถทำได7รวดเร็ว

มากขี้น แตMยังมีสMวนตMางอยูM ๓,๐๐๐ ครั้ง ซึ่งเป�นเคสสะสมเกMาและเป�นของ รพ.ที่เกิดใหมMและมาตั้งเบิก  ตอนนี้กำลัง

เคลียร/การเบิกอยูM  โดยจะสั่งเกตุได7วMา รพ.อาจมีความเข7าใจคลาดเคลื่อน เพราะบางเคสเข7าใจผิดไมMได7มาเบิกใน

โปรแกรม UCEP ทาง สปสช. ได7ทำความเข7าใจแล7ว แตMตอนน้ียังมปีhญหาเรื่องการเบิกจMายที่บาง รพ.ไมMยอมสMงเบิก เป�น

รพ. เดิมๆ ทาง สปสช. กำลังประสานงานเพื่อเรMงรัดให7เบิกจMายตMอไป 

 

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

 ๑. กรณีการเบิกเงินย7อนหลังของแตMละกองทุน เป�นอยMางไร กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม เบิกย7อนได7กี่ป� 

 ๒. ประกันสังคม เบิกย7อนหลังได7 ๒ ป�  โดยให7สถานพยาบาลย่ืนเรื่องภายใน 2  ป� นับต้ังแตMวันที่ผู7ปdวยเข7ารับ

บริการการรักษา  

 ๓. กรณีที่ รพ. ไมMเบิกเงิน นMาจะผิดปกติ คือ โรงพยาบาลให7การรักษาแล7วไมMเบิกเงิน นMาจะผิดหลักการ เพราะ

ปกติต7องเบิก สMวนจะเบิกได7เทMาไหรM ก็วMากันไป  จึงขอทราบข7อมูลด7วยวMามี รพ. ไหนบ7าง จะได7ประสานงานได7 

 ๔. ที่ รพ.ไมMเบิก บางรายอาจจะเก็บเงินจากชาวบ7าน หรือเบิกจากประกันชีวิต ทาง รพ.จึงไมMเบิกซ้ำ 

 ๕. ถ7ามีข7อมูล รพ.ที่ไมMเบิก ให7 สปสช. นำข7อมูลให7 อาจารย/เอื้อชาติและอาจารย/ไพศาล เพื่อจะได7นำไปเสนอใน

ที่ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

 ๖. มีผู7ปdวยบางรายไมMขอใช7สิทธิ และเซ็นช่ือไว7แล7ว แตMมาขอใช7สิทธิภายหลัง แบบน้ีต7องมีการแนวทางที่ชัดเจน

วMาต7องทำอยMางไร 

 ๗. UCEP ทำมาแล7ว ๑ ป� ไมMเคยแก7ปhญหาเรื่องการไมMขอใช7สิทธิแล7วกลับมาขอใช7ภายหลังน้ีได7เลย และเรื่องน้ี

เป�นข7อถกเถียงทางกฎหมายกันไปตลอด จึงเสนอวMาควรทำเรื่องหารือกฤษฎีกาเพื่อหาข7อยุติวMา กรณีซึ่งผู7ปdวยเข7ามาแล7ว



 ๕ 

มีการ infrom ตามมาตราฐานที่กำหนดและมีแบบฟอร/มและมีความเข7าใจตMางๆแล7ว หากขอสละสิทธิแล7ว ไมMสามารถ

กลับมาขอใช7อีกได7 เพราะความเห็นในเชิงกฎหมายเรื่องน้ีตลอดเวลา ๑ ป�ที่ทำมาก็เป�นปhญหามาโดยตลอด ควรมีข7อยุติ 

แตM สพฉ. ไมMสามารถถามกฤษฎีกาเองไมMได7 ต7องเสนอให7 กพฉ. ถามกฤษฎีกา และไมMแนMใจวMา กพฉ. จะพิจารณาเรื่องน้ี

หรือไมM  

 ๘. กรณีที่ รพ. ไมMเบิกคMาใช7จMายตามระบบ UCEP ทาง สปสช ควรทำหนังสือไปแจ7ง รพ. ที่ไมMเบิก และควร

กำหนดวMาไมMเบิกเป�นระยะเวลานานเทMาไหรMก็ถือวMาทาง รพ.สละสิทธิ 

๙. กรณีผู7ปdวยปฏิเสธสิทธิ UCEP แล7วมาบอกวMาจะมาขอใช7ย7อนหลัง ซึ่งข7ามมาอีก ๓ วัน ๕ วันแล7ว เป�นปhญหา

ที่ต7องจัดการให7เป�นระบบที่ชัดเจน เพื่อให7ทุก รพ. ทำตาม และแจ7งประชาชนให7รับรรู7 

๑๐. ควรให7คนไข7เรียก ๑๖๖๙ แล7ว ๑๖๖๙ ก็เป�นผู7ตัดสินใจวMาจะไปที่ไหนตามศักยภาพ ถ7าประสงค/ไป รพ.เอง 

ไมMควรได7รับสิทธิ ในตMางจังหวัดอาจจะไมMมีปhญหา แตใน กทม. มีปhญหามาก เพราะผู7ปdวยเลือกไป รพ. ตามความ

ประสงค/ หากรถของ ๑๖๖๙ มีไมMเพียงพอ ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เสนอชMวยหารถเพิ่มอีก ๑๐๐ คัน และให7 

๑๖๖๙ เป�นศูนย/กลาง และสั่งการให7สMงไปที่ไหน ก็ไปสMงตามน้ัน ตามศักยภาพของ รพ. ซึ่งตอนน้ีถึงเวลาแล7วที่ต7องทำ

ระบบน้ี ทางสมาคมฯ ยินดีสนับสนุน 

๑๑. ปhญหาอีกสMวนหน่ึง เกิดจากคMาใช7จMายที่เบิกได7น7อย มีคุ7มคMากับคMาใช7จMายจริง ต7องปรับเพิ่งทั้งรายการยาและ

อัตราการเบิกจMาย 

๑๒. การกำหนดให7 ๑๖๖๙ เป�นศูนย/กลางเป�นเรื่องที่ดี แตMต7องดูวMา ทุก รพ. ทำตามหรือไมM เชMน เอกชน /รพ.

มหาวิทยาลัย จะทำตามที่ ๑๖๖๙ สั่งการหรือไมM  และถ7าจะทำ ต7องประชาสัมพันธ/ให7มากๆ  

๑๓. เรื่อง ๑๖๖๙ เป�นศูนย/กลางตามที่เสนอมา ทาง สพฉ. ขอรับไปดำเนินการ โดยประชุมรMวมกับหนMวยงานที่

เกีย่วข7องตMอไป 

 

มติท่ีประชุม :  ๑. รับทราบข7อมูลรายงานการเบิกจMาย 

๒. มอบ สพฉ. หารือหนMวยงานที่เกี่ยวข7อง เพื่อหาข7อสรุปการให7ศูนย/ ๑๖๖๙ เป�นศูนย/กลางประสาน 

   รถพยาบาลรับผู7ปdวย UCEP   และอีก ๒ เดือนให7นำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง 

 

๓.๑.๓   รายงานผลการจ\ายค\าใช/จ\ายการรักษาผู/ป6วยฉุกเฉินวิกฤต สิทธิหลักประกันสขุภาพแห\งชาติ 

โดย สำนักงานหลักประกันสขุภาพแห\งชาติ 

นางสาวอิสรีย/ ช่ืนจิตต/เสาวคนธ/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหMงชาติ  นำเสนอตMอที่ประชุม ดังน้ี 

การจMายชดเชยจำแนกตามรายกองทุน สิทธิ UC เป�นมากที ่ส ุด ตามมาด7วยกรมบัญชีกลางและ

ประกันสังคม  ภาพรวมการจMายชดเชยกรณีสิทธิ UC ตอนน้ีสิทธิ UC ประเมินเข7าไปผMานเกณฑ/ ๑๓,๕๒๗ ครั้ง 

และสMงผMานโปรแกรม UCEP สMงเบิกแล7ว ๑๒,๘๘๔ ครั้ง สMวนที่เห็นวMาเป�นสMวนตMาง คือ เป�นผู7ปdวยรายใหมM ที่ 

รพ.กำลังสMงข7อมูลเบิกเข7ามาในระบบ 



 ๖ 

ของสิทธิ UC รพ.ที่เบิกมากที่สุด คือ รพ.สายไหม คือเบิกได7ร7อยละ ๗๐ ซึ่งจากการดูรายการ รพ.ที่ทำ

ได7มาก เน่ืองจากวMานำรายการ fee schedule ไปปรับใช7ทั้งหมด จึงสามารถเบิกได7มาก สMวน รพ.อื่นๆ ต่ำสุด

เบิกได7ประมาณร7อยละ 30 โดยตอนน้ีของ UC จMายชดเชยให7 รพ. ๒๑๗ แหMง จำนวนจMายชดเชย ๑๐.๕๓๔ ครั้ง 

เงินสุทธิจMายไปแล7ว ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สMวนที่ยังค7างจMายมจีำนวน ๔๓ ครั้ง เป�นเงินชดเชยสุทธิ 1.8 ล7าน

บาท เน่ืองจากติดเรื่องสิทธิวMางของเด็กและสิทธิวMางผู7ใหญM แตMตอนน้ีได7กำลังดำเนินการจMายของสิทธิวMางเด็กอยูM 

สMวนสทิธิวMางของผู7ใหญMกำลังปรับระบบ เพราะการลงทะเบียนแทนของเด็กไมMมีปhญหา สามารถลงทะเบียนตาม

แมMได7 แตMของผู7ใหญMจะมีปhญหาการลงทะเบียน ซึ่งการลงทะเบียนแทนต7องมีกระบวนการที่มากกวMาของเด็ก 

ตอนน้ีอยูMในชMวงการปรับแก7ไข แตMนMาจะจMายได7ทั้งหมดภายใน ๓ เดือนน้ี 

มติท่ีประชุม :   มอบ สปสช. แก7ไขเรือ่งกระบวนการเบิกจMายของผู7ปdวยสทิธิวMาง ทั้งน้ีให7นำเสนอกระบวนการเบิกจMาย  

   ปhญหา เสนอในทีป่ระชุมในครั้งตMอไป 

 

๓.๑.๔  รายงานผลการจ\ายค\าใช/จ\ายการรักษาผู/ป6วยฉุกเฉินวิกฤตสิทธิประกันสังคม   

โดย สำนักงานประกันสังคม 

นางสาวณัสญ/ศยา สุดลาภา สำนักงานประกันสงัคม รายงานในที่ประชุม ดังน้ี 

• สรปุข7อมลูการจMายคMาบริการการแพทย/ กรณีฉุกเฉินวิกฤต ป� ๖๐ = ๗ งวด ป� ๖๑ = ๑๖ งวด 

• จำนวนที่ปฏิเสธการจMาย ๕ สถานพยาบาล ผู7ประกันตน ๕ ราย เป�นเงิน 159,924 บาท เน่ืองจากมี

การเบิกจMายซ้ำซ7อน คือ ผู7ปdวยนำเอกสารไปเบกิกับประกันสงัคมจังหวัดแล7ว 

• จำนวนเงินทีจ่Mายให7 รพ.ไปแล7วจำนวน ๓๘,๐๙๑,๘๕๔.๗๑ บาท  

• จำนวนเงินทีส่ถานพยาบาลขอเบิกทัง้สิ้น ๓,๘๙๖,๘๕๑ บาท 

• พบปhญหาเรื่องการเบกิซ้ำซ7อน คือ ผู7ปdวย ๑ ราย รพ.ย่ืนขอเบิก UCEP และตรวจพบวMา รพ.หรือ

ผู7ประกันตนไปเบิกกับเขตพื้นทีจ่งัหวัดอกี มีทั้ง รพ.ย่ืนเบิกเองและผู7ประกันตนย่ืนเบิกเอง 

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

๑. มีแนวปฏิบัติของประกันสังคมเพื่อแก7ปhญหาเหลMาน้ีหรือไมM 

๒. หลักการ UCEP ต7องไมMมีการเรียกเก็บเงิน แตMผู7ปdวยไมMทราบจึงมีการจMายเงินไป จากการตรวจสอบพบวMา 

รพ. ก็ทราบวMาหลักเกณฑ/เก็บเงินไมMได7 แตMกยั็งเก็บเงิน  โดยทาง รพ. อ7างวMาเก็บเงินไปกMอน แตMการที่เก็บเงินไป

แล7ว ถ7าไมMบันทึกในระบบUCEP ก็จะไมMมีปhญหา แตMปรากฏวMาเค7าบันทึกด7วย จึงเป�นที่มาวMาเรามาตรวจวMามีการ

จMายซ7อนหรือไมM ถ7ามีเราก็มีการปฏิเสธ ที่ผMานเราเชื่อใจ ชMวงแรกๆไมMได7ตรวจสอบ แตMตอนหลังมีนโยบาย

ผู7บริหารให7ตรวจสอบ  จึงเริ่มมาตรวจเมื่อต7นป�พบวMามีการจMายซ7อนจริง  

๓. สปส. กำหนดตัวช้ีวัดวMาจะต7องอนุมัติสั่งจMายให7ได7ภายใน ๕ วัน นับแตM สปสช สMงเรื่องมา แตMที่ช7า เน่ืองจาก

กระบวนการทางการเงิน ในเรื่องการเขียนเช็คสั่งจMายให7 รพ.เอกชนที่ไมMได7เป�น รพ.คูMสัญญา เพราะไมMมีเลขที่

บัญชี แตMช7าที่สุดก็จะไมMเกิน ๓๐ วัน 



 ๗ 

๔. การเบิกจMายของ สปส. ทำอยMางไร เบิกจากสMวนกลางใชMหรือไมM 

๕. กรณี UCEP สปส.  เบิกจMายจากสMวนกลางทั้งหมด แตMเราจะตรวจสอบข7อมูลที่ สปสช. สMงมาให7ทุกเคส จึง

ต7องใช7ระยะเวลา แตMก็ไมMเกินกำหนด 

๖. ทาง สปส ต7องชMวยอธิบายนโยบายของรัฐบาลและข้ันตอนปฏิบัติให7กับ รพ. เพื่อให7เข7าใจ 

๗. ทาง สปส. จะขอความอนุเคราะห/ สพฉ. จัดทำ USER ให7 จนท. สปส.จังหวัด ได7สามารถเข7าระบบ PA เพื่อ

ตรวจสอบข7อมูลผู7ปdวย UCEP  

๘. ทาง สพฉ. ยินดีสนับสนุน สปส. เรื่อง USER ให7ทาง สปส. สMงหนังสือถึง สพฉ.ได7เลย 

๙. ทาง สบส. ในฐานะกำกับดูแลโรงพยาบาลเอกชน ต7องรMวมกับหนMวยงานตMางๆ ทำคูMมือแนวทาง หรือซักซ7อม

ความเข7าใจ ให7 รพ.เอกชน 

มติท่ีประชุม  : ๑. รับทราบตามที่ สปส. รายงาน 

  ๒. มอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำคูMมือ แนวทาง เอกสาร หรือหนังสือซักซ7อมความเข7าใจของ  

                รพ.เอกชน และให7รายงานความคืบหน7าตMอที่ประชุมด7วย 

 

๓.๑.๖ รายงานการดำเนินการพิจารณาเร่ืองร/องเรียน  

นางสาวเนาวนิต ย้ิมวัน นำเสนอข7อมูลการรับเรื่องร7องเรียน ดังน้ี 

• สรุปเรื่องร7องเรียนตั้งแตM ๑ เม.ย. ๖๐ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๑ รวม ๑๔ เดือน จำนวนเรื่องร7องเรียนที่เข7าสูM

ระบบ จำนวน ๑๔๑ เรื่อง  

• ชMองทางการร7องเรียนที่มากที่สุดคือ E-mail รองลงมา คือ ไปรษณีย/  

• เรื่องร7องเรียนที่เข7าสูMระบบแยกตามสิทธิการรักษามากที่สุด คือ สิทธิบัตรทอง  

• ลักษณะเรื่องร7องเรียนที่เข7าสูMระบบ คือ เป�นเรื่องร7องเรียน ๑๓๗ ราย สอบถาม ๒ ราย สอบถามเชิง

นโยบาย ๑ ราย ช่ืนชม ๑ ราย 

• ประเด็นร7องเรยีน แยกเป�นเรื่อง เข7าเกณฑ/เก็บเงนิ ๕๕ ราย และไมMเข7าเกณฑ/และเก็บเงนิ ๔๙ ราย รพ.

ไมMคีย/ PA และเก็บเงิน ๓๓ ราย และเรื่องอื่น ๔ ราย  

• จากเรื่องทีร่ับเข7าสูMระบบ ๑๔๑ เรื่อง ยุติได7กMอนที่สMงเข7าคณะทำงาน ๒๙ เรื่อง เรื่องร7องเรียนที่สMงเข7า

คณะกรรมการพิจารณา ๑๑๒ เรื่อง มีมติคณะทำงานและดำเนินการแล7ว ๒๐ เรื่อง จำนวนเรื่อง

ร7องเรียนที่ต7องติดตาม ๒ เรื่อง จำนวนเรื่องที่มีมติแล7วไมMทราบข7อมูล เน่ืองจากมีอีกทีมที่ทำในชMวงป�

แรก ต7องขออภัยที่ไมMสามารถติดตามข7อมูลมาได7 ครั้งหน7าจะติดตามและนำมารายงาน 

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

๑. กระบวนการภายในมีปhญหามาก ต7องดำเนินการการเรMงรัด ต7องสอบสวนบุคลากรที่เกี่ยวข7อง เพราะบาง

เรื่องนานเป�นป� ตอบสนองประชาชนได7ช7ามาก ซึ่งได7กำชับและเรMงรัดผู7รับผดิชอบไปแล7ว เพราคณะทำงานได7

พิจารณาไปหมดแล7ว โดยเฉพาะกรณีเข7าเกณฑ/แล7วเก็บเงิน ซึ่งไมMต7องทำอะไร ให7สMงไป สบส.ได7เลย  



 ๘ 

๒. สพฉ. ต7องปรับกระบวนการทำงานภายใน ทีมเดิม กับ ทีมใหมMต7องเช่ือมกัน เพื่อให7งานเดินตMอได7 

๓. การนำเสนอให7 เสนอแบบเป�นชMวง เพื่อจะได7เห็นความคืบหน7า และจะได7เห็นถึงวMาเรื่องที่ค7าง ค7างนาน

เทMาไหรM โดยแบMงเป�นไตรมาสก็ได7 

๔. เรื่องที่สMงไป สบส. ต7องติดตามและรายงานผลวMาเป�นอยMางไร ตัดสินหรือดำเนินการอยMางไร 

มติท่ีประชุม :  ๑. รับทราบตามที่ สพฉ. รายงาน 

  ๒. มอบ สพฉ. แก7ไขปhญหาและนำเสนอความคืบหน7าอกีครั้ง 

๓.๒ รายงานความก/าวหน/าผลการติดตามการปรับปรุง แก/ไขระเบียบหน\วยงานรัฐอื่น เพื่อรองรับการ

เบิกจ\ายค\ารักษาพยาบาล ตามนโยบาย UCEP  

๓.๒.๑  ภาพรวมผลการติดตามการปรับปรุง แก7ไขระเบียบหนMวยงานรัฐอื่น  

  นายภูเบศ พลอยสวัสด์ิ ได7นำเสนอ ดังน้ี 

• ครม. ให7หนMวยงานแก7ไขระเบียบ และมขี7อร7องเรียนจากสถานพยาบาล ที่ไมMได7รับเงินคืน 

• เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ สพฉ.ได7จะจัดประชุมหนMวยงานรัฐ หนMวยงานรัฐวิสาหกิจ องค/กรอิสระ 

และองค/กรมหาชนมารMวมรับฟhงปhญหาและช้ีแจงการแก7ไข  ในที่ประชุมมีข7อเสนอ ๕ ข7อ 

๑. ควรมีแนวทางปฏิบัติในการแก7ไขระเบียบ หมายถึงวMาให7เป�นไปในทิศทางเดียวกัน 

เพราะบางหนMวยงานไมMทราบข้ันตอน วิธีการแก7ไขต7องแก7ไขอยMางไร ทิศทางไหน 

๒. ควรมีการชMวยเหลือบางกองทุนที่เงินไมMพอ เชMน สิทธิครูเอกชนเป�นกองทุนสงเคราะห/

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. การแก7ไขระเบียบของรัฐวิสาหกิจต7องผMานความเห็นชอบของ คนร. ดังนั ้นต7อง

ประสาน คนร. หรือเรMงรัดไปที่ คนร.  

๔. การนำสิทธิประกันชีวิตสMวนบุคคล มาเป�นเงื่อนไขในการใช7สิทธิ ทางหนMวยงานคิดวMา

ไมMควรนำการประกันชีวิตที่เป�นสิทธิของสMวนบุคคลมาเบิกจMายกMอนที่จะเป�น UCEP   

๕. ควรมีการจัดระบบสำรองเตียงให7กับผู7ปdวยสิทธิรฐัวิสาหกิจ องค/มหาชน องค/การอิสระ  

และได7มีการสำรวจ โดยทาง สพฉ.ได7ร Mวมกับกองเศรษฐกิจฯ แบMงกลุ MมหนMวยงานที ่ยังไมMได7แก7ระเบียบ 

รัฐวิสาหกิจที่อยูMในกำกับของ คนร. ๕๖ แหMง รัฐวิสาหกิจที่อยูMนอกกำกับ ๙ แหMง องค/กรมหาชนที่เป�น พรบ.เฉพาะ ๑๒ 

หนMวยงาน องค/กรมหาชนที่จัดตั้งตาม พรบ. ๓๘ หนMวยงาน องค/การอิสระ ๔ หนMวยงาน ท7องถิ่นพิเศษคือพัทยา ๑ 

หนMวยงาน  

ข7อเสนอตMอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 

๑. มอบ สพฉ. ทําหนังสือถึงผู7บริหารหรือประธานคณะกรรมการของหนMวยงานเพื่อเรMงรัดการแก7ไขระเบียบ 

๒. มอบ สพฉ. , สบส. และกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ รMวมกันจัดประชุม workshop กลุMมยMอยเรื่องการแก7ไข

ระเบียบ โดยแบMงเป�น workshop ของ หนMวยงานแตMละประเภทพร7อมทั้งติดตามผลทุกเดือน 

มติท่ีประชุม :  ๑. รับทราบ 

  ๒. เห็นชอบตามที่เสนอ 



 ๙ 

๓.๒.๒   รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการแก/ไข ปรับปรุง

ระเบียบหน\วยงานรัฐวิสาหกิจ  

นายภูเบศ พลอยสวัสด์ิ ได7นำเสนอความคืบหน7าการแก7ไขระเบียบของรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและแรงงานสัมพันธ/ กระทรวงแรงงาน ได7จัดทำรMางประกาศเกี่ยวกับการ

จMายเงินคMารักษาที ่รองรับการจMายเงิน UCEP แล7ว เสนอขอความเห็นชอบตMอ ครม. แล7ว แตM ครม. สMงให7 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  พิจารณาให7ความเห็นเพิ่มเติม และถ7าเมื่อ ครม. เห็นชอบ

แล7ว หนMวยงานรัฐวิสหากิจทุกแหMงต7องนำหลักการของประกาศดังกลMาวไปแก7ไขระเบียบของหนMวยงานอีกครั้ง

หนึ่ง และการประชุมครั้งน้ีได7เชิญผู7แทนจาก  สคร. มารMวมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตMอที่ประชุม

ด7วย  

น.ส.สุชีรา เงางาม ช้ีแจ7งวMาทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งทำหน7าที่เป�น

ฝdายเลขาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยมีทMานนายกรัฐมนตรีเป�นประธาน ปกติการแก7ไข

ระเบียบของรัฐวิสาหกิจตMางๆ ไมMต7องมาผMาน คนร. ทางรัฐวิสาหกิจสามารถแก7ไขกฎระเบียบของตัวเองได7 

เพราะให7อำนาจของบอร/ดแก7ไขได7ด7วยตัวเอง เนื ่องจากรัฐวิสาหกิจ อยู Mภายใต7กฎหมาย พรบ.แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ/ ๒๕๔๓ ซึ่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ/เห็นความสำคัญการแพทย/ฉุกเฉินน้ี 

และนำบทบัญญัติตMางๆ ที่เป�นผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤตไปไว7ในรMางมาตราฐานข้ันต่ำของแรงงานรัฐวิสาหกิจแล7ว สMวน

กระทรวงการคลังดูเพียงนโยบายภาพรวม  

ดังนั้นการแก7ไขหรือออกระเบียบจึงเป�นอำนาจหน7าที่โดยตรงของคณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจ

สัมพันธ/ และต7องนำมติ ครม.เกี่ยวกับการแพทย/ฉุกเฉินลงไปไว7ในรMางมาตราฐานขั้นต่ำ เพื่อให7รัฐวิสาหกจิทุก

หนMวยงานมีฐานที ่จะไปแก7กฎระเบียบ แตMพอนำเสนอรMางมาตรฐานขั ้นต่ำเข7าไปในคณะรัฐมนตรี ทาง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ แตMคณะกรรมการพิจารณาอนุบัญญัติที ่ตรวจรMางกฎหมายเห็นวMามี

คณะกรรมการชุดหนึ ่งเรียกวMาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ซึ ่งดูเรื ่องคMาใช7จMายภาพรวม 

คณะกรรมการพิจารณาอนุบัญญัติที่พิจารณารMางกฎหมายน้ี จึงมีความเหน็ให7สMงเรื่องให7 คนร. ให7ความเห็นวMา

เป�นไปตามกฎหมายหรือวMาสอดคล7องกับแนวนโยบายกระทรวงการคลังกำหนดหรือไมM 

และทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายร ัฐว ิสาหกิจ (สคร.) ซ ึ ่งทำหน7าที ่ เป �นฝ dายเลขา

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได7พยายามนำเรื่องนี้เข7าสูMวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล7ว แตMครั้งที่แล7วมวีาระการประชุมคMอนข7างมาก และประธานติดภารกิจอื่นตMอ จึงประชุม

ครึ่งวันและดูเฉพาะเรื่องเรMงดMวน คือ แผนฟ¤¥นฟูรัฐวิสาหกิจ ๗ แหMง เลยทำให7วาระเรื่องน้ีโดนตัดไปในครั้งถัดไป  

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

 ๑. มาตรฐานข้ันต่ำที่กระทรวงแรงานจัดทำ ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทุกแหMงหรือไมM 

 ๒. ปกติรMางประกาศของกระทรวงแรงงาน จะครอบคลุมทุกหนMวยงาน เพราะเป�นมาตรฐานขั้นต่ำ แตMต7องดู

รายละเอียดในรMางประกาศให7ชัดเจนอีกท ี



 ๑๐ 

๓. เมื่อ คนร. เห็นชอบที่กระทรวงแรงานแล7ว รัฐวิสาหกิจจำนวน ๕๖ แหMง ต7องไปแก7ระเบียบทั้งหมดใชMหรือไมM 

๔. ระเบียบน้ีเป�นเพียงแคMกรอบให7ทุกหนMวยงานไปปรับปรงุเบยีบของตนเอง เพราะรMางประกาศน้ีเป�นมาตรฐาน

ข้ันต่ำ 

๕. คาดวMาจะได7เข7าที่ประชุม คนร. เมื่อไหรM 

๖. เรื่องกำหนดการหรือ time line สำคัญมาก เพราะตอนนี้ ไมMมีหนMวยงานใดตอบได7ชัดเจนวMาจะปรับปรุง

แก7ไขระเบียบเสร็จเมื่อไหรM ทาง รพ.ที่ให7การรักษาไปแล7วจะนำเงินสMวนใดไปจMายให7 รพ.กMอนได7หรือไมM สคร.มี

ความเห็นที่จะเอาเงินก7อนใดจMายรพ.กMอนได7หรือไมM สMวนการแก7ไขระเบียบก็ดำเนินการไปได7 หากเสร็จแล7วก็

หมุนเงินกลับมา 

๗. ในรMางประกาศที่กระทรวงแรงงานจัดทำมา กำหนดให7มีผลย7อนหลัง ดังนั้นหากประกาศมีผลบังคับใช7 จะ

เบิกย7อนหลังได7 

๘. กองเศรษฐกิจ ตอนน้ีทางผู7บริหารรับทราบรายละเอียดหรือยังวMาต7องดำเนินการอยMางไร เพราะมติ ครม. ให7

กระทรวงสาธารณสุขเป�นหลัก 

๙. สพฉ. ต7องดำเนินการจัดการเรือ่งน้ี แตMต7องเชิญกองเศรษฐกิจมาด7วย เพราะตอนน้ีภายนอกเข7าใจวMา สพฉ. 

ดำเนินการเรื่องน้ี 

๑๐. ประเด็นของหนMวยงานรัฐวิสาหกิจนอกกำกับ คนร. ต7องไปดูด7วยวMาระเบียบครอบคลุมหรือไมM และยังมี

หนMวยงานองค/การมหาชน ต7องประสานสำนักงานพัฒนาระบบราชการ(กพร.) ด7วย 

๑๑. เรื่องน้ี ต7องเสนอ ครม. เพื่อให7รับทราบปhญหา และแก7ไข 

๑๒. เห็นด7วยกับการเสนอ ครม. แตMต7องเสนอผMาน กพฉ. เพราะให7อำนาจ กพฉ. เสนอตMอ ครม. ได7 

๑๓. มีประเด็นเรื่องการที่ประกาศหลักการฯ UCEP กำหนดให7หากมีประกันชีวิตสMวนตัว Private insurance 

ต7องใช7 Private insurance กMอน ซึ่งกรณีที่หนMวยงานขนาดเล็กที่ได7ซื้อ Private insurance เป�นสวัสดิการ

ให7แกMพนักงาน จึงถูกหัก Private insurance ไปกMอนตามหลักเกณฑ/ หรือบางคนที่ทำประกันชีวิตสMวนตัวโดย

ใช7เงินสMวนตัว แตMต7องถูกหักจากประกันชีวิตกMอน ซึ่งประเด็นน้ีอาจต7องพจิารณา 

๑๔. เรื่องประกันชีวิตที่หนMวยงานรัฐทำให7เป�นสวัสดิการพนักงาน ต7องดูวMามากน7อยเพียงใด เพื่อมีข7อมูล

ประกอบพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม :  ๑. มอบ สพฉ. เสนอ กพฉ. ให7เสนอ ครม. แก7ไขปhญหาการเบิกจMายโดยให7มีกองทุนสำรองจMายไป 

   กMอน และเรMงรัดหนMวยงานตMางๆ ปรับปรุงแก7ไขระเบียบ 

๒. มอบ สพฉ. รวบรวมข7อมูล รายละเอียดและความเป�นไปได7เรื่องสิทธิประกันชีวิตที่หนMวยงานของรฐั

ทำให7พนักงาน และนำกลับมาเสนอในที่ประชุมอีก ๓ เดือน 

 

 



 ๑๑ 

๓.๓ รายงานผลการวิเคราะหXระเบียบของกองทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ\ายเงินค\ารักษาพยาบาล 

กรณีเบิกจ\ายล\าช/ามากว\า ๑ ปi โดย  

นายสาโรจน/  ยอดประดิษฐ/ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอตMอที่ประชุม ดังน้ี 

๑. ระยะเวลาในการขอใช7สิทธิเบิกคMารักษาพยาบาล (อายุความ) 

• ข7าราชการ/ลูกจ7าง 

พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ที่แก7ไขเพิ่มเติม กำหนดวMา 

o ย่ืนใบเบิกพร7อมหลักฐานตMอผู7บังคับบัญชา  ภายใน ๑ ป� 

o ม. ๑๔ กรณีเบิกเองย่ืนตMอต7นสังกัด/ กรณีสถานพยาบาลเบิกให7แบบจMายตรง 

และหลักเกณฑ/กระทรวงการคลังวMาด7วยวิธ ีการเบิกจ Mายเง ินสวัสดิการเกี ่ยวกับการ

รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

o ข7อ ๑๖ ภายใน ๑ ป� นับแตMวันที่ปรากฏในใบเสร็จ หากพ7นเวลาดังกลMาว ให7ถือวMาผู7มี

สิทธิ  ไมMประสงค/จะเบิกเงินคMารักษาพยาบาล 

• ประกันสังคม 

o ผู7ประกันตน/ผู7มีสิทธิ ประสงค/ขอรับประโยชน/ทดแทนให7ย่ืนคำขอรับประโยชน/ 

ภายใน 1 ป� นับแตMวันที่มีสิทธิ 

o ถ7าผู7ประกันตน/ผู7มีสิทธิ ไมMมารับภายใน 2 ป� นับแตMวันที่ได7แจ7งสำนักงาน ให7เงินตก

เป�นของกองทุนฯ 

และในสMวนที่ระเบียบของกงอทุนใดไมMกำหนด ก็จะต7องเปรียบเทียบกับกฎหมายทั่วไป ซึ่งประมวล

กฎหมายแพMงและพาณิชย/ มาตรา ๑๙๓/๙  สิทธิเรียกร7องใด ๆ  ถ7ามิได7ใช7บังคับภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกำหนด สิทธิเรียกร7องนั้นเป�นอันขาดอายุความ และมาตรา ๑๙๓/๓๐  อายุความนั้น ถ7า

ประมวลกฎหมายนี ้หรือกฎหมายอื ่นมิได7บัญญัติไว7โดยเฉพาะ ให7มีกำหนดสิบป�  มาตรา ๑๙๓/

๓๔  สิทธิเรียกร7องดังตMอไปน้ี ให7มีกำหนดอายุความสองป� 

(๑๑) เจ7าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เรียกเอาคMาธรรมเนียมการเรียนและ   

    คMาธรรมเนียมอื่น ๆ หรือคMารักษาพยาบาลและคMาใช7จMายอยMางอื่น รวมทั้งเงินที่ได7ออกทดรองไป 

 (๑๕) ผู7ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ/  ผู7ประกอบการ

บำบัดโรคสัตว/ หรือผู7ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น เรียกเอาคMาการงานที่ทำให7รวมทั้งเงินที่ได7ออกทด

รองไป 

• ในสMวนของ สปสช เพิ่งทราบจากทMานรองการุณย/ วMาเป�นมติของบอร/ด กำหนดไว7 ๑ ป� 

ข7อเสนอ คือ เน่ืองจากเป�นหลักเกณฑ/เฉพาะเรื่อง UCEP หากมีการเสนอแก7ไขปรับปรุงประกาศของ UCEP ก็

ควรระบุระยะเวลาที่ต7องเบิกไว7ในประกาศเลย ซึ่งคล7ายกับของประกันสังคม 

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

 ๑. ควรทำหนังสือแจ7ง รพ.เอกชน วMาให7เรMงรัดเบิกจMาย 



 ๑๒ 

 ๒. อาจต7องนำประมวลกฎหมายแพMงและพาณิชย/มาใช7กับ UCEP เพราะกฎหมายของแตMละกองทุนบังคับใช7

ของกองทุนเทMาน้ัน 

 ๓. เสนอให7เขียนระบุในประกาศหลักเกณฑ/ UCEP เลย เพื่อความชัดเจน ถ7าเขียนแล7วจะได7ไมMต7องอ7างกฎหมาย

อื่นๆ 

มติท่ีประชุม : ๑. รับทราบ 

  ๒. เห็นชอบ หากมีการแก7ไขประกาศหลักเกณฑ/ ให7ระบุระยะการเบิกจMายในหลักเกณฑ/ด7วย 

 

๓.๔ รายงานการปรับปรุงแก/ไขบัญชีและอัตราค\าใช/จ\าย Fee schedule 

นายภูเบศ พลอยสวัสด์ิ เสนอตMอที่ประชุม ดังน้ี 

สพฉ. ได7ประชุมคณะทำงานปรับปรุง Fee schedule รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ๖๑ มขี7อเสนอและข7อสรุป

จากคณะทำงานฯ ดังน้ี 

๑. ควรมีอัตรา Fee Schedule ที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลแตMละกลุMม เชMน รพ. ที่เป�นคูMสัญญาของ

กองทุน กับ รพ.ที่ไมMได7เป�นคูMสัญญา 

๒. ควรกำหนดให7อัตรา Fee schedule สัมพันธ/กับ Inflation rate (อัตราเงินเฟ§อ) 

๓. กรณีสิทธิเบิกหนMวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหนMวยงานรัฐอื่นๆ ที่มีสวัสดิการคMารักษาพยาบาลอยูMแล7ว 

และยังไมMได7แก7ไขระเบียบฯ ควรให7มีสิทธิเบิกจMายคMารักษาจากต7นสังกัดเชMนเดิมไปกMอน 

๔. ควรปรับหมวดหมูMของบัญชีอัตราการจMาย Fee schedule ตามมาตรฐานการจัดและแสดง

รายละเอียดบัญชีบริการและคMาบริการสถานพยาบาล ประกอบ พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙  

(อยูMระหวMางประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

๕. การปรับระบบการเบิกยาควรยึดหลักตามอัตราบัญชียาหลักแหMงชาติ และกำหนดราคายาตาม 

Generic name ทั้งนี้กรณีขอเบิกราคายาที่สูงกวMา Generic name ปกติ ให7โรงพยาบาลสMงเอกสารราคาซื้อ

ขาย เพื่อขอกำหนดอัตราการเบิกจMายเป�นกรณีไป 

๖. การปรับวิธีการเบิกวัสดุการแพทย/ ควรกำหนดรายการราคาเชMนเดิม แตMกำหนดเป�นราคาเฉลี่ยรวม  

ไมMกำหนดราคาแยกตามรายละเอียดของวัสดุ เชMน ขนาด เบอร/ หรือ อื่นๆ 

 

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

๑. มีข7อเสนอวMา ต7องการแบMงกลุMมของ รพ. เชMน รพ.คูMสัญญา กับ รพ.นอกคูMสัญญา และใช7ราคาเบิกที่ตMางกัน 

๒. รพ.เอกชนมีต7นทุนตMางกัน ถึงแม7วMาจะเครือเดียวกัน แตMใน กทม. กับ ตMางจังหวัดต7นทุนตMางกัน 

 ๓. วาระน้ี เสนอที่ประชุมเพื่อทราบความก7าวหน7าของคณะทำงานเทMาน้ัน 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



 ๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

กรณีหนังสือตอบข/อหารือจาก สบส. กรณีพ/นวิกฤตก\อน ๗๒ ชั่วโมง และกรณีโรงพยาบาลศิริราชปuย

มหาราชการุณยX 

ความเป�นมา 

๑. มีประเด็นในทางปฏิบัติ กรณีพ7นวิกฤตกMอน ๗๒ ช่ัวโมง แตMหนMวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการหาเตียง  ยังหา

เตียงไมMได7  ต้ังแตMพ7นวิกฤตจนถึงเวลาครบ ๗๒ ช่ัวโมง ผู7ปdวยยังได7รับสิทธิ UCEP หรือไมM 

๒. กรณีโรงพยาบาลศิรริาชปfยมหาราชการุณย/ ซึง่เป�น รพ.ของสถานพยาบาลของรัฐ ต7องดำเนินการตาม

นโยบาย  UCEP และหลักเกณฑ/ฯ การจMายเงิน Fee schedule  หรือไมM 

๓. สพฉ. จึงทำหนังสือหารอืกรณีดังกลMาวไปยัง สบส.และทาง สบส. ได7ตอบข7อหารือตามหนังสือ สธ 

๐๗๑๓.๐๕.๓/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ดังน้ี 

กรณีผู7ปdวยพ7นวิกฤตกMอน ๗๒ ช่ัวโมง  น้ัน ตามข7อ ๕ แหMงหลักเกณฑ/ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดคMาใช7จMาย

ในการดำเนินการผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต แนบท7ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขการ

กำหนดคMาใช7จMายในการดำเนินการผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต กำหนดให7สถานพยาบาลจะได7รับคMาใช7จMายที่เกิดข้ึนในชMวงเวลา 

นับต้ังแตMรับผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต จนถึงเวลา ๗๒ ช่ัวโมง ในอัตราตามบัญชีและอัตราคMาใช7จMายแนบท7ายหลักเกณฑ/ วิธีการ 

และเงื่อนไขน้ี จากบทบัญญัติดังกลMาวจะเห็นได7วMาภายในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมง นับต้ังแตMสถานพยาบาลรับผู7ปdวยฉุกเฉิน

วิกฤต สถานพยาบาลอยูMในบังคับต7องให7การรักษาพยาบาลเพือ่ให7ผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤตพ7นจากอันตราย โดยสถานพยาบาล

จะได7รับคMาใช7จMายที่เกิดขึ้นในชMวงเวลาดังกลMาวในอัตราตามบัญชีและอัตราคMาใช7จMายแนบท7ายหลักเกณฑ/ วิธีการ และ

เงื่อนไขน้ี แม7ในระหวMางระยะเวลา ๗๒ช่ัวโมง นับต้ังแตMสถานพยาบาลได7รับผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต  ผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤตจะ

พ7นภาวะวิกฤตแล7ว และอยูMในระหวMางดำเนินการสMงตMอผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤตไปยังสถานพยาบาลแหMงที่ ๒ สถานพยาบาล

แหMงที่ ๑ ยังอยูMในบังคับที่จะได7รับคMาใช7จMายที่เกิดข้ึนในชMวงเวลาดังกลMาวในอัตราตามบัญชีและอัตราคMาใช7จMายแนบท7าย

หลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขน้ี 

สMวนกรณีกรณีโรงพยาบาลศิริราชปfยมหาราชการุณย/ ทาง สบส. ตอบข7อหารือวMาตามที่คณะรัฐมนตร ีได7ประชุม

ปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได7พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ/วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคMาใช7จMาย ในการ

ดำเนินการผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคMาใช7จMายในการดำเนินการ

ผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต ทั้งน้ีในกรณีที่ผ ู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิได7ร ับความคุ7มครองตามกฎหมายวMาด7วยการคุ7มครอง

ผู7ประสบภัยจากรถ หรือกฎหมายวMาด7วยการประกันชีวิต ให7ใช7สิทธิดังกลMาวกMอน และเห็นชอบให7สถานพยาบาลภาครัฐ

ทุกแหMงปฏิบัติตามหลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคMาใช7จMายในการดำเนินการผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต และให7

สถานพยาบาลภาครัฐรับย7ายผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤตหลังเวลา ๗๒ ชั่วโมง ซึ่งจากข7อหารือของสถาบันการแพทย/ฉุกเฉิน

แหMงชาติ กรณีโรงพยาบาลศิริราชปfยมหาราชการุณย/ เป�นโรงพยาบาลในสังกัดของคณะแพทยศาสตร/ ศิริราชพยาบาล 

ซึ่งเป�นสถาบันการศึกษาในสังกัดภาครัฐ ดังนั้นโรงพยาบาลศิริราชปfยมหาราชการุณย/ จึงเป�นสถานพยาบาลภาครัฐที่

ต7องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยต7องปฏิบัติตามหลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขการ



 ๑๔ 

กำหนดคMาใช7จMายในการดำเนินการผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต แนบท7ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ/ วิธีการ 

และเงื่อนไขการกำหนดคMาใช7จMายในการดำเนินการผู7ปdวยฉุกเฉินวิกฤต 

ข7อเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. รับทราบกรณี สบส. ตอบข7อหารือดังกลMาว 

๒. มอบ สพฉ. ดำเนินการแจ7งหนMวยงานที่เกี่ยวข7องตMอไป 

 

ข/อสังเกตจากท่ีประชุม 

๑. โรงพยาบาลศิริราชปfยมหาราชการุณย/ เป�น รพ.รัฐ ต7องทำ PA ด7วยหรอืไมM 

๒. ตอนน้ีเข7า ครม. ทาง สธ. คิดวMาทั้งรัฐและเอกชน ควรใช7หลักเกณฑ/ 

๓. พรบ.สถานพยาบาล บังคับเฉพาะ รพ.เอกชน 

๔. หากโรงพยาบาลศิรริาชปfยมหาราชการุณย/ ต7อง PA จะม ีรพ.อื่นๆ เชMน รพ.ศรีพฒัน/ ของ มช. อีก 

๕. สพฉ. อาจต7องหารือ สบส. อีกครั้ง 

 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบ 

  ๒. กรณีโรงพยาบาลศิรริาชปfยมหาราชการุณย/ ให7 สพฉ. หารือ สบส. อีกครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 

            กำหนดการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม - กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ น.  

 

 

ปuดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

ผู7บันทกึการประชุม 

นางสาวนันฐ/สิณี นักพรานบญุ / นายภูเบศ พลอยสวัสด์ิ 
ผู7ตรวจบันทึกการประชุม 

นายสุรชัย ศิลาวรรณ ผู7อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบติัการฉุกเฉิน 


